

# แขกที่มาช่วยอาหารมือค้ำ

จอห์นรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัครสาวกอีกคนหนึ่ง



โดย ไดอาน่า เอเวลิน นิลสัน  
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นในquam

จอห์นคุณแม่บุญธรรมกำลังจัดโต๊ะ เธอติดภาพของ  
เอ็ดเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุกท์คอร์ทไฟท์ที่เก้าอี้เสริม พร้อม  
กับภาพการ์ตูนรูปเครื่องบิน

“ได้เวลาอาหารเย็นแล้ว!” คุณแม่เรียก  
ลิเดีย น้องสาวบุญธรรมของจอห์นกระโดดขึ้นจากโซฟา  
“หิวจังเลยค่ะ!”

“ผมด้วยครับ” จอห์นพูด  
คุณแม่เงินเก้าอี้เงินของจอห์นไปที่โต๊ะและนั่งข้างๆ เขา  
คุณพ่อกับลิเดียนั่งที่โต๊ะด้วย จอห์นชอบเมื่อทุกคนอยู่บ้าน  
เพื่อรับประทานอาหารมือค้ำ

คุณพ่อให้พรอาหาร คุณแม่ส่งไก่และข้าวไปรอบๆ โต๊ะ  
“กินนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอัครสาวกท่านหนึ่ง” เธอกล่าว  
เธอชี้ไปที่รูปถ่ายบนเก้าอี้ “มีใครรู้อ้างว่าท่านเป็นใคร?”

“นั่นเอ็ดเดอร์อุกท์คอร์ทครับ” จอห์นกล่าว  
คุณพ่อพยักหน้า “พ่อเลือกท่านเป็นแขกของเราคืนนี้”  
“หนูขอเลือกพรุ่งนี้ได้ไหมคะ?” ลิเดียถาม  
“ได้สิจ๊ะ” คุณแม่พูด

จอห์นรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอ็ดเดอร์อุกท์คอร์ท  
การประชุมใหญ่สามัญจะมีขึ้นในอีกสองสัปดาห์ และ  
ครอบครัวบุญธรรมของจอห์นมีธรรมเนียมที่ยอดเยียมใน  
การเตรียมตัว แต่ละคืน พวกเขาเลือกอัครสาวกคนหนึ่งเพื่อ  
เรียนรู้เกี่ยวกับท่าน คุณแม่ติดภาพอัครสาวกไว้ที่เก้าอี้ จาก  
นั้นเธอก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท่านและวัยเด็กของท่านให้  
ครอบครัวฟัง

“ลูกรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเอ็ดเดอร์อุกท์คอร์ท?” คุณพ่อถาม  
“หนูรู้อะ!” ลิเดียกล่าว “ท่านขับเครื่องบินค่ะ!” เธอชี้ไปที่  
รูปเครื่องบินบนเก้าอี้

“ใช่จ๊ะ” คุณแม่ตอบ “ท่านเป็นนักบินในเยอรมนีก่อนได้  
รับเรียกเป็นอัครสาวก”

จอห์นทำมือเป็นรูปเครื่องบินและทำเสียงเครื่องบิน “ฟู่!”  
“เอ็ดเดอร์อุกท์คอร์ทเข้าร่วมศาสนจักรเมื่อท่านยังเด็ก”  
คุณพ่อกล่าว “เหมือนกับลูกเลย จอห์น”

จอห์นมองภาพถ่ายนั้น เป็นการยากที่จะจินตนาการว่า  
เอ็ดเดอร์อุกท์คอร์ทเป็นเด็กเหมือนเขา!

“และท่านมีหน้าที่พิเศษที่โบสถ์ในวันอาทิตย์” คุณแม่  
กล่าว “ออร์แกนต้องมีเครื่องสูบลมจึงจะทำงานได้ ใน  
ขณะที่สมาชิกคนอื่นกำลังร้องเพลง ท่านช่วยเป่าอากาศให้  
ออร์แกนสามารถบรรเลงเพลงสวดได้”

“พ่อว่าเป็นงานหนัก” คุณพ่อบอก “แต่ท่านชอบดนตรี  
เพลงโปรดของท่านคือ ‘พระเยซูอยากให้นั้นเป็นลำแสง’”  
ลิเดียยิ้มกว้าง “นั่นเป็นเพลงโปรดของหนูด้วย!”

“เอ็ดเดอร์อุกท์คอร์ทเหมือนพวกเราหลายด้าน” คุณแม่  
กล่าว “และในอีกไม่กี่สัปดาห์ เราจะได้ฟังท่านพูดกับคน  
ทั้งศาสนจักร ท่านจะแบ่งปันข่าวสารที่พระเยซูคริสต์ทรง  
ต้องการให้เราทุกคนได้ยิน!”

หลังอาหารมือค้ำ แม่หยิบรูปถ่ายออกจากเก้าอี้ เธอติดรูป  
บนผนังข้างรูปของอัครสาวกท่านอื่นๆ พวกเขาจะติดรูปไว้  
บนผนังจนกว่าจะถึงการประชุมใหญ่สามัญเพื่อช่วยให้ทุก  
คนจำผู้พูดได้

จอห์นช่วยคุณพ่อล้างจาน คุณพ่อล้างจาน แล้วจอห์นก็  
เช็ดจานให้แห้ง ขณะกำลังช่วยกัน เขายืมให้ภาพบนผนัง  
จอห์นชอบเรียนรู้เกี่ยวกับอัครสาวก! เขาแทบรอไม่ไหว  
ที่จะได้ฟังพวกท่านในการประชุมใหญ่ ●

## ครอบครัวบุญธรรมคืออะไร?

เมื่อเด็กๆ ไม่มีพ่อแม่ที่สามารถเลี้ยงดูพวกเขาได้  
บางครั้งพวกเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวอื่นที่เรียกว่า  
ครอบครัวบุญธรรม ครอบครัวบุญธรรมดูแลเด็กๆ และ  
ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่ามีคนที่รักพวกเขา!

ภาพประกอบโดยบุคคลสมมติ